

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 ตุลาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3605

หน้า: 1 (ขวา), 6

Col.Inch: 114.76 Ad Value: 143,450

PRValue (x3): 430,350

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กบินทร์'ยังวิกฤติเขื่อนพัง 'ประจันตคาม'จม 'อมตะนคร'ระดมสูบน้ำทิ้งอ่างทองลดแต่กรุง...

# 'กบินทร์'ยังวิกฤติ เขื่อนพัง 'ประจันตคาม'จม

## 'อมตะนคร'ระดมสูบน้ำทิ้ง อ่างทองลดแต่กรุงเก่าเน่า

สระแก้วท่วมจมน้ำทั้งจังหวัด อรัญประเทศระดับน้ำสูง 90-120 ซม. รถไม่สามารถสัญจรได้ ขณะที่มวลน้ำไหลหลากจมเมืองปราจีนฯ รอบ 4 "ประจันตคาม-กบินทร์ฯ" หลังเขื่อนแตก 2 จุดกลางดึก ทำน้ำทะลักสูงเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลประจันตคามปิดให้บริการ ● อ่านต่อหน้า 6

### เขื่อนพัง

(ต่อจากหน้า 1)

ด้านเมืองชลบุรียังสาหัส ตลาด อ.พานทอง น้ำท่วมไม่มีที่ท่าจะลด ยุ้งเริ่มออกอากาศ ด้าน "นิคมอมตะนคร" เอาอยู่ ระดมสูบน้ำออกจนแห้ง ทางด้านเมืองปักธงชัยยังเจอน้ำล้นเขื่อนลำพระเพลิง เอ่อท่วมสูง 30-40 ซม. ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำอ่างทองลดลงต่อเนื่อง หลังเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบาย แต่ประชาชนยังเดือดร้อนจำนวนมาก ส่วนกรุงเก่า ชาวบ้านโอดน้ำเริ่มเน่าเหม็นรุนแรง วอนหน่วยงานรัฐเร่งแก้ไข ขณะสถานการณ์น้ำเจ้าพระยายังไม่น่าไว้วางใจ ผู้ว่าฯ นนทบุรีเตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง หัวหน้าทะเลหนุนสมทบ

### ● สระแก้วจมทั้งจังหวัด 9 อำเภอ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56 นายชูศักดิ์ ตีรสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จ.สระแก้ว ประสบอุทกภัย เต็มพื้นที่ 9 อำเภอ 23 ตำบล 76 หมู่บ้าน 18 ชุมชน รวม 6,167 หลังคาเรือน สถานการณ์โดยรวมระดับน้ำเริ่มลดลง สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 8 แห่ง ขณะ เปิดให้บริการได้ทุกแห่ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย จาก อ.เขาฉกรรจ์ 3 ราย อ.ตาพระยา 2 ราย อ.โคกสูง 1 ราย ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความเสียหายตามเส้นทางคมนาคม และให้ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน และระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 60-100 เซนติเมตร

นางจรัส ไยเยื่อ หัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วม อ.อรัญประเทศ ภายใตเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำได้ลดลง 10 ซม. แต่ยังคงท่วมสูง 90-1.20 ซม. รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ส่วนทางหลวงชนบทสายหนองเอี่ยน-อรัญประเทศ และถนนสายอรัญประเทศ-คลองน้ำใส ยังคงมีน้ำท่วมผิวจราจรจากรอยุ่ สำหรับที่บ้านใหม่หนองไทร ตำบลท่าข้าม ที่มีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นั้น วันนี้ระดับน้ำได้ลดลงเล็กน้อย ยังคงท่วมสูง 70-1.20 ซม. และที่บ้านโคกสะแบงระดับน้ำยังสูง 90-120 ประชาชน 600 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน สะพานถูกน้ำกัดเซาะไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้เรือในการเดินทาง และชาวบ้านที่ถนนบ้านนิคมหนองข่า บ้านเขมางา และอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศาลาลำดวน ถูกน้ำกัดเซาะถนนถูกตัดขาด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

### ● "ประจันตคาม-กบินทร์ฯ" วิกฤติหนัก

สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เริ่มกลับมารู้อีกครั้ง ภายหลังจากน้ำใน ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี แยก 2 จุด เมื่อกลางดึก ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะในส่วนของการ

เดินทาง จาก อ.กบินทร์บุรี เข้าสู่ อ.เมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรี แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง โดยให้วิ่งตรงเข้ามาทาง ถนนกบินทร์บุรี-ประจันตคาม และกลับรถ เข้าวัดมะกอกแก้ว จากนั้น จะมีป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางไปตลอด ทั้งนี้ หากตรงไป ในส่วนของ สามแยกท้ายชื่อ อ.ประจันตคาม รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้ว เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ผ่านได้เฉพาะรถยกสูงหรือรถขนาดใหญ่เท่านั้น ขณะที่ โรงพยาบาลต้องปิดทำการโดยสิ้นเชิง บุคลากรโรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ทหาร ร.12 พัน 3 รอ. ระดมกำลังช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินออกไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจันตคาม เนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ ภายหลังกลางดึกคืนที่ผ่านมาระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจันตคาม เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว และหลังจากนั้นก็ให้บริการแต่ผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่เนื่องจากน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจันตคาม อย่างไรก็ตาม อ.ประจันตคาม, อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.เมือง เป็นพื้นที่รับน้ำต่อมาจาก อ.กบินทร์บุรี ซึ่งมวลน้ำยังไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์นี้อาจมีความรุนแรงมากขึ้น

### ● นักบินทร์ฯ ท่วมศรีมหาโพธิ์

สถานการณ์น้ำล่าสุด บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 319 ช่วงปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ์ น้ำจากคลองและลำสาขา ได้ล้นเอ่อเข้าท่วมพื้นผิวจราจรจรตลอดเส้นทาง ทำให้รถเล็กวิ่งผ่านลำบาก เนื่องจากบางช่วงระดับน้ำสูงถึง 40-50 เซนติเมตร ทั้งนี้ การจราจรในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างติดขัด รถเคลื่อนตัวได้ช้า ขณะที่บรรยากาคนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมถนนสาย 319 ช่วงปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ์นั้น ชาวบ้านได้จับกลุ่มนำอุปกรณ์ออกมาหาปลาตามร่องน้ำและถนนภายในหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมขัง อย่างไรก็ตาม ชาวบ้าน อ.ศรีมหาโพธิ์ เล่าว่า เมื่อวานที่ผ่านมามีถนนสาย 319 ช่วงปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ์ รถยนต์เล็ก และรถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากน้ำเอ่อท่วมทางเพียงเล็กน้อย แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เดินทางลำบาก และคาดว่าช่วงเย็นวันนี้ น้ำจะเพิ่มขึ้นอีก และรถเล็กจะไม่สามารถผ่านได้

### ● อมตะนครเอาอยู่สูบน้ำออกจนแห้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ชลบุรี โดยเฉพาะเฟส 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ยังท่วมขังสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ทำให้การจราจรยังติดขัด แต่เริ่มมีพนักงานหลายโรงงานกลับเข้ามาทำงานแล้ว เหลือเพียง 2 โรงงานที่ยังปิดตัว เพราะน้ำยังท่วมขังสูง พนักงานไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ สำหรับเฟส 8 และ 9 เริ่มคลี่คลายแล้ว เพราะ



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 ตุลาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3605

หน้า: 1(ขวา), 6

Col.Inch: 114.76 Ad Value: 143,450

PRValue (x3): 430,350

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กบินทร์'ยังวิกฤติเขื่อนพัง'ประจันตคาม'จม'อมตะนคร'ระดมสูบน้ำทิ้งอ่างทองลดแต่กรุง...

น้ำเริ่มแห้ง โดยทางบริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังส่งพนักงานไปเร่งระบายน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า 100 ตัว ระบายออกสู่คลองพนาทอง คลองน้ำเค็ม และคลองขุนวิจิตร อ.พนาทอง ให้ไหลลงสู่อ่าวไทยด้านทะเลชลบุรี และแม่น้ำบางปะกงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามช่วงนี้เริ่มมีมวลน้ำก้อนใหญ่ทะลักเข้าพื้นที่ อ.พนัสนิคม และ อ.พนาทอง อีกระลอก ภายในไม่กี่วันนี้ และคาดว่าทะเลาะเข้ามาที่ในนิคมอีกเพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ำ โดยยังต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ และเฝ้าระวังเต็มที่ใน 2-3 วันนี้ ส่วน อ.พนาทอง น้ำยังคงท่วมทั้งเขตเทศบาล ชาวบ้านกว่า 2,500 หลัง ประชาชนกว่า 4,000 คน ได้รับความเดือดร้อน บางคนไม่สามารถหุงหาอาหารได้ ซึ่งทางจังหวัดต้องนำอาหารกว่า 10,000 กิโลกรัมแจกจ่าย ขณะนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากในช่วงนี้คือ ยาแก้นุง เพราะชุมชุกมาก โดยวันนี้จะเป็นไข้เลือดออก ซึ่งจังหวัดกำลังเร่งจัดเตรียมให้

## ● น้ำยังล้นเขื่อนลำพระเพลิงท่วมปึกธงชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ โดยนายประทีป วันดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำพระเพลิง เปิดเผยถึงสถานการณ์ว่า ล่าสุดเขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณน้ำในเขื่อน 120 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเขื่อนทั้งหมด 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน (9 ต.ค.) 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันระดับน้ำยังล้นทางสปิลเวย์สูงประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้ยังมีปริมาณน้ำไหลออกจากเขื่อนเฉลี่ย 4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำที่ล้นออกจากเขื่อนได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองธรรมชาติที่ลำพระเพลิงไหลผ่านภูน้ำเอ่อเข้าท่วมรวมทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปักธงชัย อย่างไรก็ตามช่วงนี้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เขื่อน และปริมาณน้ำที่ล้นออกจากเขื่อนลำพระเพลิงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัยจะทรงตัวไปอีกประมาณ 3-4 วัน และจะค่อยๆ ลดระดับลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปักธงชัย อำเภอปักธงชัย ยังคงทรงตัว บ้านเรือนประชาชนกว่า 100 หลังคาเรือน โดยเฉพาะบริเวณถนนวิจิตรประไพ และถนนนิवासวัฒน์ กิจ ซึ่งเป็นถนนที่คลองลำพระเพลิงไหลผ่าน บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองลำพระเพลิงบริเวณดังกล่าวถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร

## ● บุรีรัมย์ระดมสูบน้ำมาดเอ่อจม อ.ซำชี

จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำน้ำแฉะ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และน้ำป่าจากเทือกเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ที่ไหลมาสมทบลงลำน้ำมาด ได้เอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วม 2 ตำบลในพื้นที่ อ.ซำชี จ.บุรีรัมย์ มีบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหมวด หมู่ 6 บ้านละลวด หมู่ 3 ต.ละลวด และหมู่ 5 หมู่ 7 ต.ซอผกา ถูกน้ำท่วมกว่า 200 หลังคาเรือน ทั้ง



## ▲ วิกฤติหนัก

สถานการณ์น้ำท่วมในจ.ชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พนาทอง น้ำยังท่วมขังสูงรวมทั้งเขตเทศบาลพนาทอง ปริมาณน้ำไม่ลดลง ชาวบ้านกว่า 2,500 หลังคาเรือน ยังได้รับความเดือดร้อน

ยังมีผู้ข่าวของชาวบ้านอีกกว่า 40 หลัง โดยระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 50 ซม. ไปจนถึง 2 เมตร บางครัวเรือนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ ขณะที่ทางอำเภอต้องประสานกำลังทหารจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ อบต. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชาวบ้านกว่า 50 คน เร่งอพยพคนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปพักอาศัยตามบ้านญาติและตามเต็นท์บนที่สูงที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ ซึ่งขณะนี้ต้องอพยพออกจากบ้านกว่า 10 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลือก็อาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้าน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ช่วยกันขนย้ายข้าวเปลือกในยุ้งฉางไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกน้ำท่วมเสียหายด้วย เพราะข้าวดังกล่าวเกษตรกรเก็บไว้บริโภค ซึ่งนอกจากบ้านเรือนจะถูกน้ำท่วมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงที่มีประจักษ์อยู่กว่า 20 รูป ก็ถูกน้ำท่วมล้นรอบสูงเกือบ 2 เมตร ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ขณะที่ชาวบ้านหมวดหมู่ไม่สามารถใช้รถสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้เนื่องจากถนนถูกน้ำท่วมสูงด้วยเช่นกันซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็นำได้เรือมาไว้ให้บริการชาวบ้านจำนวน 4 ลำ และทหารก็ได้มาจัดจีเอ็มซี มาให้บริการรับส่งชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

## ● ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังทรงตัวสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จ.อ่างทองว่า หลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว หลังจากทางเขื่อนเจ้าพระยาได้มีการลดการระบายน้ำ แต่ยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากกว่า 1,400 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรพืชสวนไร่นากว่า 22,000 ไร่

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม จ.พระนครศรีอยุธยายังคงทรงตัว แต่พบว่าชาวบ้านในหลายตำบลของ อ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ต.หันตรา ต.ไผ่ลิง ต.คลองคะเคียน ต.สวนพริก และ ต.ลุมพินี เดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากน้ำท่วมขังในระดับกว่า 1 เมตร เริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่นรุนแรง

## ● เตือนคนหนาที่ เก็บของขึ้นที่สูง

นายชนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในขณะนี้ได้มีคำสั่งด่วนที่สุดเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะเกาะเกร็ด ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด ขอให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงจากเดิม 50 เซนติเมตร เพื่อรับมือกับภาวะเจ้าพระยาหนุนสูงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ และขอให้พื้นที่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด อยู่ในภาวะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมต่อการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเช่นกัน